



ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
เรื่อง ธรณรงค์ และปฏิเสธการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ
เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด

ข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ จึงร่วมมือกันและธรณรงค์ ดรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน) จากการให้เป็นครั้งคราวหรือบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนหรือบุคคลอื่นใดว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารับบริการ ข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ปฏิเสธการรับ เงินสด หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของ ผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการสุจริตธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ๆ มีการรับ ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรมดังกล่าว อันมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิด ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต่างมีส่วนร่วมใน การรับโทษทางอาญาด้วย

ทั้งนี้ หากมีผู้พบหรือเห็นพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ ทับซ้อน การรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้ ขอให้แจ้งข้อมูลที่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๒ ๒๐๔๕ หรือเลขานุการศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๒ ๒๐๔๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมานิตย์ สุขอนันต์)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑